



ข่าวกระทรวงการคลัง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร.2739763 โทรสาร 2739408

ฉบับที่ 62/2544

วันที่ 18 กันยายน 2544

การลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยความร่วมมือทางการเงิน ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น ภายใต้โครงการเงินกู้รัฐบาลญี่ปุ่นวงพิเศษ

วันนี้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ H.E. Mr. Nobutoshi Akao เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้ลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยความร่วมมือทางการเงินระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น สำหรับโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขง แห่งที่ 2 ภายใต้โครงการเงินกู้รัฐบาลญี่ปุ่นวงพิเศษ ณ กระทรวงการคลัง

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขง แห่งที่ 2 เป็นโครงการการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขง เชื่อมระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างจังหวัดมุกดาหาร และแขวงสะหวันนะเขต ความยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตร และการก่อสร้างเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างสะพานข้ามแม่น้ำโขงและโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทย ลาว และเวียดนาม ในแนวตะวันออก-ตะวันตก ซึ่งจะเสริมต่อเนื่องกับโครงข่ายภายในประเทศในแนวตะวันออก-ตะวันตก สายแม่สอด-มุกดาหาร และสนับสนุนการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ ประกอบด้วยกัมพูชา ลาว พม่า ไทย เวียดนาม และจีนตอนใต้ สำหรับรายละเอียดการกู้เงินครั้งนี้ มีรายละเอียดสำคัญสรุปได้ ดังนี้

- รัฐบาลญี่ปุ่นได้ตกลงที่จะให้เงินกู้โดยผ่านธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JBIC) เป็นสกุลเงินเยน จำนวน 4,079 ล้านดอลลาร์
- เงินกู้ในส่วนงานก่อสร้าง รัฐบาลญี่ปุ่นได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.0 ต่อปี มีระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ 30 ปี รวมระยะเวลาปลอดหนี้ 10 ปี
- เงินกู้ในส่วนงานบริการที่ปรึกษา รัฐบาลญี่ปุ่นได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ต่อปี มีระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ 40 ปี รวมระยะเวลาปลอดหนี้ 10 ปี

กระทรวงการคลังขอแสดงว่า รัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้
ผ่อนปรนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 จนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยได้ผูกพัน
การกู้เงินจากรัฐบาลญี่ปุ่นมาแล้วรวม 25 ครั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น 1,751,029 ล้านบาท เพื่อใช้จ่ายสำหรับโครงการ
พัฒนาต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 227 โครงการ นอกจากนั้น ยังมีเงินกู้ เงินเงินพิเศษรวมครั้งนี้เป็น 5 ครั้ง เป็นเงินรวม
65,707 ล้านบาท โดยความช่วยเหลือทางการเงิน ส่วนใหญ่จะมุ่งให้แก่โครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
พัฒนาเมือง และพัฒนาชนบท รวมทั้งโครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรมนุษย์